

สถานี ก.ค.ศ.

ก.ค.ศ. กับการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยการพัฒนาระบบสวัสดิการที่มุ่งการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือที่ยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ และจากการที่คณะกรรมการความสงบแห่งชาติได้กำหนดค่านิยมหลักให้คนไทยรู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงินและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูผู้ช่วยที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. เห็นว่าครูผู้ช่วยเป็นกลุ่มบุคคลที่เพิ่งเข้าสู่ระบบ และจะมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความประพฤติตนอย่างพอเพียง มีเกียรติและศักดิ์ศรีสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการจัดประชุม ๒ ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๐ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๒๐ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๗๖ เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๓๐๖ คน

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๗ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดท่าตอตอนพระอารามหลวงอำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๖ จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง พะเยา และลำพูน จำนวน ๒๒ เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๒๒๐ คน

ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการชีวิตและจัดการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างวินัยในตนเองโดยใช้หลักคุณธรรม ตลอดจนการแบ่งปันประสบการณ์ การดำเนินชีวิต และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยทางการเงินและการดำเนินชีวิต ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไปขยายผล เผยแพร่ ถ่ายทอดให้กับเพื่อนครู นักเรียน และผู้ปกครอง ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินชีวิตประจำวันได้ในระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ ๙๔.๓ ซึ่งนับว่าเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงินและรณรงค์การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงสำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้ดำเนินโครงการนี้อีกเพื่อให้ทั่วถึงทั้ง ๔ ภูมิภาค

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙